

XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

(Tiếp theo trang 1)



Người dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.

Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhất trí cao với hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Theo đồng chí Đỗ Văn Luận, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Đức (Hưng Hà): Nghị quyết đã đề cập một cách khách quan, toàn diện các nội dung liên quan đến công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay; ví dụ như để tháo gỡ những bất cập trong sinh hoạt chi bộ đối với những chi bộ có đông đảng viên, Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và bí thư cấp ủy. Nếu TCCSĐ là hạt nhân chính trị ở cơ sở thì cấp ủy là linh hồn của hạt nhân chính trị đó. Vì vậy, các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh hoạt; chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém. Quan tâm xây dựng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, lựa chọn bí thư chi bộ từ đảng viên ưu tú, có phẩm

chất, năng lực tốt, được đảng viên, quần chúng tin nhiệm. Còn theo ông Vũ Thế Cường, Chi bộ thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải (Tiền Hải): Nghị quyết lần này có nhiều điểm nhấn quan trọng, trong đó tôi nhất trí cao với quan điểm coi trọng chất lượng phát triển đảng viên; phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tôi cũng cho rằng, đối với mỗi đảng viên phải xác định rõ bốn phận, trách nhiệm thiêng liêng và cao cả khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì TCCSĐ mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Để Nghị quyết số 21-NQ/TW và các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sớm đi vào cuộc sống, sau khi nghị quyết được ban hành,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết gắn với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải cho biết: Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm,

năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hàng năm. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khai thác hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và xây dựng thành công mô hình chi bộ kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên... Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, Đảng ủy, Ban CHQS huyện sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát với nhiệm vụ của đơn vị, trong đó chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm. Với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Nghị quyết số 21-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, cùng có niềm tin trong Đảng và trong nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng như các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trên cả nước, những ngày tháng này, con đường về NTLS huyện Đông Hưng luôn tấp nập xe cộ cùng dòng người thăm viếng. Họ tới đây mang theo lòng thành kính, nén nhang thơm bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc mãi trường tồn. Cứ có điều kiện là mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyến, xã Phú Châu lại đến NTLS huyện Đông Hưng để thăm viếng phần mộ con trai là liệt sĩ Trần Ngọc Hướng cùng các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây. Trước đây, phần mộ của liệt sĩ Trần Ngọc Hướng ở tận Tây Ninh nhưng giờ thì mẹ Tuyến có điều kiện thăm và thắp hương cho con trai thường xuyên hơn. Mẹ Tuyến tâm sự: Hồi cốt của con trai tôi đã được đồng chí, đồng đội, cấp ủy, chính quyền các cấp đón về NTLS huyện. Con về gần gia đình nên tôi rất phấn khởi, được ra thắp hương, thăm con thường xuyên, cũng vui đi một phần nỗi thương nhớ. Hai bố con hy sinh vì Tổ quốc, gia đình xót xa lắm nhưng cũng là niềm vinh dự, tôi chỉ mong sớm tìm được hài cốt của chồng đưa về đây đoàn tụ với con. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên huyện Đông Hưng hàng hải lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Toàn huyện có trên 7.300 người con đã anh dũng hy sinh. Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ, năm 1979 huyện Đông Hưng đã huy động các nguồn lực khởi công xây dựng NTLS huyện tại xã Nguyễn Xá. Tổng diện tích của NTLS huyện hiện là trên 20.000m², là nơi yên nghỉ của 2.640 liệt sĩ, trong đó có 40 liệt sĩ người tình ngoài. Đối với ông Nguyễn Thanh Sâm, xã Hồng Bạch, một lần đặt chân đến NTLS huyện là một lần cảm xúc trào dâng, tự hào về thế hệ đi trước, về những người đồng chí, đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ông Sâm chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi vì Đảng bộ, chính quyền huyện cùng các tầng lớp nhân dân đã xây dựng NTLS huyện với quy mô lớn, đưa đồng đội của chúng tôi về đây yên nghỉ. Chúng tôi được thường xuyên ra đây thắp hương cho đồng đội của mình. Nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ để đề giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Đông Hưng anh hùng.

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Địa chỉ đở tri ân các anh hùng liệt sĩ



Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Với em Nguyễn Nhật Anh, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xá, năm nào vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ em cũng đến NTLS huyện cùng các bác cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên trong huyện nhất cổ, quết lá toàn bộ khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ. Nhật Anh cho biết: Hôm nay em lại được cùng các bác cựu chiến binh ra thắp hương trước phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Qua lời kể của các bác em hiểu hơn về lịch sử của quê hương, em thấy rất xúc động. Em hứa sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh.

Profile of Bà Nguyễn Thị Thịnh, widow of liệt sĩ Phạm Văn Đường, xã Phú Châu. Includes a photo of her and text about her life and the family's devotion to the martyrs' cemetery.

Profile of Em Đỗ Đức Hoàn, Trưởng THPT Bắc Đông Quan. Includes a photo of him and text about his education and his father's sacrifice.

THUY HẢI Bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền trong mùa mưa bão

Là một trong những xã ven biển của huyện Thái Thụy thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, xã Thụy Hải đã chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, nhất là thực hiện tốt công tác di dân và kêu gọi tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra. Với đặc thù là xã ven biển nên Thụy Hải có số lượng lớn người dân làm nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản, thường xuyên sinh sống và lao động trên biển. Toàn xã có 181 hộ với 324 lao động

đang nuôi trồng thủy sản ngoài khơi trên tổng diện tích hơn 110ha; có 58 tàu thuyền với 139 lao động làm nghề khai thác thủy sản; 6 hộ dân với 18 nhân khẩu đang ở nhà dột nát trong khu vực đê biển. Ngoài ra xã còn có một lực lượng lao động thường xuyên khai thác thủy sản và nuôi ngao tại các bãi triều ven biển ở các xã lân cận. Đây đều là những hộ dân, người lao động và phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm buộc phải sơ tán, di chuyển vào nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra. Để sẵn sàng phương án di dân khi có thiên tai

xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phối hợp với các cụm phòng, chống thiên tai của huyện tổ chức di dời người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, các hộ sinh sống ven đê biển, chủ tàu thuyền, yêu cầu họ sơ tán trước khi thiên tai xảy ra. Ông Phạm Văn Hải, hộ nuôi trồng thủy sản ở khu vực ngoài đê biển, thôn Tam Đông cho biết: Những năm gần đây, ở địa phương xuất

hiện nhiều cơn bão mạnh nên việc ở lại khu vực ao đầm ngoài đê biển khi có bão vào là rất nguy hiểm. Vì thế, trước mỗi cơn bão xuất hiện, tôi cũng như nhiều hộ nuôi trồng thủy sản khác trong xã luôn chủ động chằng chằng chòi canh, gia cố bờ đê, chuẩn bị lưới vây để căng chắn khi nước dâng lên tràn bờ nhằm tránh thất thoát thủy sản. Đặc biệt, tôi luôn thực hiện nghiêm lệnh sơ tán, di chuyển vào khu vực an toàn khi địa phương có thông báo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình. Cùng với việc chủ động thực hiện tốt công tác di dân, xã Thụy Hải còn tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn, tổ tự quản tàu thuyền thực hiện tốt công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Trong đó, yêu cầu các chủ tàu thuyền thực hiện nghiêm các công điện cấm biển của cấp có thẩm quyền, kịp thời ngăn chặn không cho tàu thuyền ra khơi, lao động không ra

vùng sản xuất ngoài đê khi có thiên tai xảy ra; hướng dẫn tàu thuyền ra vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Theo ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã: Trước mùa mưa bão năm nay, xã đã tổ chức rà soát, thống kê số lượng tàu thuyền, số hộ, số lao động khai thác và nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển một cách chính xác; phối hợp với lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và các thiết bị bảo đảm an toàn trên tàu thuyền theo quy định. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, xã phối hợp với lực lượng biên phòng nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển và hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển để hướng dẫn di chuyển vào khu vực an toàn. Ngoài ra, xã thành lập các chốt chặn tại các lối ra vào khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển để kiểm soát không cho người dân ra ngoài

khu nuôi trồng khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Đối với các trường hợp không chấp hành sơ tán, xã sẽ tiến hành cưỡng chế, yêu cầu phải di chuyển vào khu vực an toàn. Để chủ động phòng, chống thiên tai năm 2022, bên cạnh sẵn sàng cho phương án di dân, kêu gọi

tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, xã Thụy Hải còn quan tâm, chú trọng công tác củng cố cơ sở vật chất và bảo vệ hệ thống đê, kè, cống, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo

chỉ tiêu huyện giao. Với sự chủ động của chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, mục tiêu của địa phương là hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão. TRẦN TUẤN



Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tân Sơn (Thụy Hải) trong thời điểm xuất hiện bão số 1 cuối tháng 6/2022.